

Số: 132/BC-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện Văn bản số 2638/ VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị hội nghị Thủ tướng với các doanh nghiệp năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo như sau:

Tỉnh Hà Giang thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tuy phát triển với những tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, tái cơ cấu kinh tế chậm, sức cạnh tranh thấp, nợ xấu có xu hướng tăng cao so với các năm trước đã ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp; do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn tới hạn hán nhiều vùng, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất trên địa bàn tỉnh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự giúp đỡ của các Bộ, ban ngành Trung ương. Kinh tế của tỉnh năm 2015 tiếp tục phát triển ở mức hợp lý và khá ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,35% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,69%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 23,15%; Dịch vụ chiếm 39,95%, thuế sản phẩm chiếm 5,22%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 19,2 triệu đồng/người/năm (tăng 4,1% tương đương 0,75 triệu đồng). Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6.780,8 tỷ đồng, tăng 8,76% so với năm 2014.

Để có kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của tỉnh đồng thời phản ánh kết quả cố gắng vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần vào tăng trưởng phát triển chung của tỉnh.

I. Kết quả giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 1.646 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 29.916 tỷ đồng, trong đó có 268 Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đang hoạt động (các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động lĩnh vực xây dựng cơ bản). Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần vào việc ổn định chính trị - xã hội.

Vì vậy tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành của tỉnh.

Tỉnh đã triển khai tương đối hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để duy trì hoạt động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyển ngành nghề sang lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản, thủy điện, nhà hàng đạt hiệu quả.

Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp nhiều khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ. Tỉnh đã có những cơ chế phù hợp như ưu đãi về sử dụng đất đai, tiền thuê đất, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện miễn giảm, giãn hoãn các loại thuế... Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp được thực hiện có hiệu quả nhờ đó doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống công ăn việc làm cho người lao động.

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh chủ động làm việc, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; góp ý của doanh nghiệp về chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của tỉnh đã và đang triển khai. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Sau khi Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư được thực hiện ở nhiều văn bản như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Khoáng sản, Luật doanh nghiệp, Luật nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật điện lực... Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng gặp nhiều khó khăn còn chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa các Luật. Do đó, một số quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư vẫn còn khó khăn cho nhà đầu tư, cơ quan thực hiện đăng ký đầu tư nhất là đối với tỉnh miền núi như Hà Giang.

II. Một số Giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

1. Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

2. Tiếp tục rà soát, thực hiện cải tiến các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai ở các cơ quan quản lý nhà nước nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thủ tục hồ sơ, nhất là đối với các cơ quan đã áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO. Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác bồi thường đất đai nhằm rút ngắn thời gian thực hiện so với hiện tại; giải quyết nhanh và dứt điểm các trường hợp tái định cư còn bất cập. Công khai

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ.

3. Cải tiến các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính ở các cơ quan quản lý nhà nước, kể cả đối với các cơ quan đang thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Việc kiểm tra các doanh nghiệp phải được tổ chức hợp lý, lồng ghép các nội dung, có phương án phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương nhằm giảm số lần và thời gian kiểm tra. Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp tại doanh nghiệp.

4. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp trước, trong và sau đầu tư. Vận dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước trong việc giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp, TTHC liên quan tới tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp.

5. Đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền các quy định của pháp luật; xây dựng ban hành cơ chế chính sách đủ mạnh trong từng lĩnh vực để thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

6. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đấu thầu qua mạng nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành hồ sơ đưa dự án đi vào hoạt động. Tăng cường cung cấp thông tin và tư vấn thủ tục khởi sự doanh nghiệp trên trang web của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Quốc hội: Xem xét điều chỉnh đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đầu tư; điều chỉnh, bổ sung quy định đối với dự án phát triển đô thị trong Luật Đầu tư nhằm đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Đề nghị Chính phủ:

2.1. Điều chỉnh bổ sung trong quy định về số lượng hồ sơ đối với các dự án mang tính đặc thù, yêu cầu về kỹ thuật chuyên ngành và các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác thẩm định.

2.2. Xem xét điều chỉnh cắt bỏ phần phí trên thuế giá trị gia tăng đầu vào của các loại xe ô tô tại Thông tư số 34 ngày 28/3/2013 của Bộ tài chính. Đồng thời, xem xét rà soát và điều chỉnh lại các loại thuế và phí đối với các loại khoáng sản. Vì hiện nay có trên 11 loại thuế và phí như vậy là quá nhiều và quá cao gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung hệ số khu vực đối với các dự án công trình thi công ở vùng sâu vùng xa tại Thông tư 01 của Bộ Xây dựng. Vì điều kiện đi lại khó khăn, giá cả chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- T.trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh,
- Lưu VT, CVKT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn